
sþ. 293. Fyrirspurn [144. mál]
til samgönguráðherra um símamál á Austurlandi.

Frá Sveini Jónssyni.

1. Hve mikill hluti sveitabæja á Austurlandi (svæði 97) er án þjónustu frá miðstöð
á kvöldin og nóttunni og um helgar?

2. Hverra úrbóta er að vænta Í málum þessum?
3. Hverjar eru áætlanir um sjálfvirkan síma í sveitir Austurlands, sbr. lagafrum-

varp Ragnars Arnalds á s. 1. hausti um fjögurra ára áætlun um sjálfvirkan síma í
allar sveitir landsins?


